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Reykjavíkurborg er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina um öryggisvörslu 
almennt. Óskað er upplýsinga af hverju Reykjavíkurborg hefur ákveðið að kaupa þjónustu af 
Securitas þegar borgin er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina?  Hvernig stendur á 
því að skóla- og frístundasvið skiptir við Securitas, sem lægst bjóðanda í verk en velferðarráð 
við Öryggismiðstöðina?


